

รายงานการฝึกอบรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	วันเดือนปีที่เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	สถานที่เข้ารับการอบรม	หมายเหตุ
๑	นางสาวฉลา กมลเพชร	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	๒๔ - ๒๖ มิ.ย. ๖๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบ และปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามการแก้ไขของ สตง. และตรวจสอบสินทรัพย์ คิดค่าเสื่อมราคา การพิสูจน์ยอดเงินสะสม การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (แบบ ปอท.วส) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โรงแรมเจริยธานี จังหวัดขอนแก่น	
๒	นางอภิญญา ขอมั่นกลาง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชก.	๑๕ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕	โครงการอบรมขั้นตอนการตรวจสอบภายใน และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดนครราชสีมา	
๓	จำสิบเอกกิตติ สีม่วง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๖๕	โครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบล เครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕	ไร่คุณกุล อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	
๔	นางกัลยกร มีสูงเนิน	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	๒๘ - ๓๐ ม.ค. ๖๕	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕	โรงแรมรอยาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา	
๕	นางศุภลักษณ์ บุญมา	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	๕ - ๗ ธ.ค. ๖๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการทำงบการเงินรวมระหว่างกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดในระบบ e-laas ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	วันเดือนปีที่เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	สถานที่ที่เข้ารับการอบรม	หมายเหตุ
๖	นางจริยา สุขุณา	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง.	๕ - ๗ ธ.ค. ๖๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการทำงบการเงินรวมระหว่างกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดในระบบ e-laas ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี	
๗	นางขวัญเรือน เขียนนอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๕ - ๗ ธ.ค. ๖๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการทำงบการเงินรวมระหว่างกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดในระบบ e-laas ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี	
๘	นางสาวธิดารัตน์ เกตุพงษ์	นักวิชาการศึกษา	ปก.	๕ - ๗ ธ.ค. ๖๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการทำงบการเงินรวมระหว่างกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดในระบบ e-laas ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี	
				๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์	
๙	นางจำปี ปักนอก	ครู	คศ.๒	๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	วันเดือนปีที่เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	สถานที่ที่เข้ารับการอบรม	หมายเหตุ
๑๐	นางสาวชลลัดดา ทัดไทย	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	๑๓ - ๑๔ ส.ค. ๖๕	โครงการฝึกอบรม "จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจจะต้องทำอย่างไรในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา	
๑๑	นางพรรณนิภา อาศัยนา	ครู	คศ.๒	๒๔ - ๒๗ ส.ค. ๖๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้ววิทยารศึกษาไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร	
๑๒	นางสุภาพร สุกุลจร	ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก		๒๔ - ๒๗ ส.ค. ๖๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้ววิทยารศึกษาไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร	

หมายเหตุ : ตามแผนอัตรากำลัง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ตามกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น ๒๗ ตำแหน่ง มีคนครอง ๒๑ อัตรา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของผู้ครองตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง

- ปัญหาและอุปสรรคในการส่งบุคลากรเข้าอบรม ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ ไม่มี

* เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเข้ารับการฝึกอบรมน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙ และมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์